

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tích cực, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức thực hiện, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã phát huy nội lực, tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là tham mưu đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu từ trung ương, tỉnh đến cơ sở. Đây vừa là một trong những hình thức phù hợp với xu hướng phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, bối cảnh dịch Covid-19 vừa là giải pháp để chủ trương của Đảng đến nhanh hơn, gần hơn với cán bộ, đảng viên, sớm đi vào cuộc sống. Một số hội nghị có số lượng điểm cầu và số lượng đảng viên tham gia học tập lớn như: hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 103 điểm cầu; hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII với 263 điểm cầu; hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII với 303 điểm cầu, 32.425 đại biểu tham dự.

Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động rà soát, tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị; tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX thông qua nhiều lực lượng, phương thức, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm cả bề rộng và chiều sâu. Đặc biệt, đã tham mưu triển khai nghiêm túc, bài bản việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa thành chuyên đề học tập hàng năm. Chủ động nắm bắt, định hướng thông tin dư luận xã hội, đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chất lượng

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG 1/8

NGÀNH TUYÊN GIÁO THÁI BÌNH

Nỗ lực đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới

(Tiếp theo trang 1)

PHẠM ĐỒNG THỤY

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Đồng chí Phạm Đồng Thuỳ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao chứng nhận cho thí sinh đạt giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giới cấp tỉnh năm 2022.

công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được nâng cao; công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hóa văn nghệ... được định hướng kịp thời. Công tác tuyên giáo của tỉnh đã huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành: sự phối hợp của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực hiện Quy chế 238; khối khoa giáo tỉnh có 21 ngành, đơn vị; khối tư tưởng - văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa có 12 đơn vị; khối lý luận chính trị gồm 11 đơn vị...

Trước yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền thích ứng với quá trình chuyển đổi số, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh động các hình thức truyền tin, tuyên truyền, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng lợi thế của internet, mạng xã hội để lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua các nền tảng trực

tuyến của Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sổ tay đảng viên điện tử đã truyền hình trực tiếp hội thi báo cáo viên giỏi, hội thi giảng viên lý luận chính trị giới tỉnh Thái

Bình để hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi trực tiếp. Đã tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm trên internet "Tim hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025"

thu hút 278.970 lượt người tham gia; cuộc thi "Tim hiểu Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác" thu hút 771.142 lượt người tham gia. Các ngày lễ lớn, kỷ niệm sự kiện lịch sử và các nhiệm vụ chính trị trọng



Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Vũ Thư) tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet "Tim hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025".

tâm được tập trung tuyên truyền tốt như kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm, 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; việc triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, internet, mạng xã hội cùng những biến đổi sâu sắc từ thực tiễn tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, trong tình hình tác động nhiều chiều đến tinh thần tư tưởng, dư luận xã hội, bao gồm cả mặt tích cực và tiêu cực đặt ra yêu cầu cao hơn đối với toàn ngành tuyên giáo cũng như mỗi lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tuyên giáo của tỉnh cần phải xác định mục tiêu cụ thể, nâng cao tính chủ động, quyết liệt, khả năng dự báo trong tham mưu và tổ chức thực hiện. Với phương châm: lấy xây là chính, lấy đẹp đẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; định hướng đúng đắn, kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đến năm 2025, công tác tuyên giáo của tỉnh cần phải xác định mục tiêu cụ thể, nâng cao tính chủ động, quyết liệt, khả năng dự báo trong tham mưu và tổ chức thực hiện. Với phương châm: lấy xây là chính, lấy đẹp đẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công tác tuyên giáo. Chủ trọng phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; lấy chiều sâu của truyền thống văn hóa, văn hiến để khơi dậy, cổ vũ ý chí, niềm tin và nguồn lực tinh thần trong toàn xã hội như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022.

Ba là, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác biên soạn, xuất bản, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Chủ động đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bốn là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách của tỉnh, trước hết là làm tốt công tác tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khối khoa giáo, khối lý luận chính trị. Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Gần kết chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Năm là, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, có lòng say mê và tâm huyết nghề nghiệp, có năng lực thực tiễn và phương pháp làm việc khoa học.

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022) là dịp để chúng ta tự hào về truyền thống của ngành, củng cố thêm niềm tin với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời, cũng như vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phấn đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

QUỲNH PHỤ

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Công tác tuyên giáo của huyện Quỳnh Phụ thời gian qua có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhờ vậy chất lượng không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cách đây khoảng 1 năm, tuyến đường ĐH.76 đoạn đi qua trung tâm xã An Thái nhỏ hẹp, việc giao thương, đi lại khó khăn; nhưng hiện nay tuyến đường đã được mở rộng hơn 9m, hai bên đường vỉa hè rộng, điện cao áp thấp sáng, người dân ai cũng phấn khởi. Có được kết quả đó, theo đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã: Quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quỹ sửa dựng đất cho nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nhân dân đồng thuận hưởng ứng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Song song với việc tổ chức các hội nghị, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, xã còn thành lập các tổ tuyên truyền tới từng nhà vận động, thuyết phục nhân dân tự nguyện góp đất. Nếu tổ của thôn vào tuyên truyền người dân vẫn chưa đồng thuận thì tổ của xã sẽ tiếp tục vào tuyên truyền, nếu còn khó khăn thì

trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã sẽ tới gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích để người dân nắm được chủ trương, thấy được lợi ích của việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường nên đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng trong nhân dân. Từ tuyến đường ĐH.76 ban đầu, đến nay toàn xã đã mở rộng, nâng cấp được 5 tuyến đường chính và đường liên xã, trong đó người dân tự nguyện hiến trên 12.000m² đất.

Cùng với xã An Thái, phong trào góp đất làm đường đã lan tỏa mạnh mẽ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Toàn huyện có trên 3.000 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất thổ cư, đất nông nghiệp với giá trị trên 267 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Đây cũng là một thành công lớn của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ trong năm qua, trong đó công tác tuyên truyền giữ vị trí then chốt trong việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường, góp phần giảm

gánh nặng cho ngân sách nhà nước và rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Theo đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ: Với phương hướng "Tuyên giáo đi trước, đi cùng và hướng mạnh về cơ sở", Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban đầu, đến nay toàn xã đã mở rộng, nâng cấp được 5 tuyến đường chính và đường liên xã, trong đó người dân tự nguyện hiến trên 12.000m² đất. Cùng với xã An Thái, phong trào góp đất làm đường đã lan tỏa mạnh mẽ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Toàn huyện có trên 3.000 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất thổ cư, đất nông nghiệp với giá trị trên 267 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Đây cũng là một thành công lớn của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ trong năm qua, trong đó công tác tuyên truyền giữ vị trí then chốt trong việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường, góp phần giảm

gánh nặng cho ngân sách nhà nước và rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng. Theo đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ: Với phương hướng "Tuyên giáo đi trước, đi cùng và hướng mạnh về cơ sở", Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban đầu, đến nay toàn xã đã mở rộng, nâng cấp được 5 tuyến đường chính và đường liên xã, trong đó người dân tự nguyện hiến trên 12.000m² đất. Cùng với xã An Thái, phong trào góp đất làm đường đã lan tỏa mạnh mẽ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Toàn huyện có trên 3.000 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất thổ cư, đất nông nghiệp với giá trị trên 267 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Đây cũng là một thành công lớn của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ trong năm qua, trong đó công tác tuyên truyền giữ vị trí then chốt trong việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường, góp phần giảm

gánh nặng cho ngân sách nhà nước và rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng. Theo đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ: Với phương hướng "Tuyên giáo đi trước, đi cùng và hướng mạnh về cơ sở", Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban đầu, đến nay toàn xã đã mở rộng, nâng cấp được 5 tuyến đường chính và đường liên xã, trong đó người dân tự nguyện hiến trên 12.000m² đất. Cùng với xã An Thái, phong trào góp đất làm đường đã lan tỏa mạnh mẽ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Toàn huyện có trên 3.000 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất thổ cư, đất nông nghiệp với giá trị trên 267 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Đây cũng là một thành công lớn của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ trong năm qua, trong đó công tác tuyên truyền giữ vị trí then chốt trong việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường, góp phần giảm

thiết thực; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên bảo đảm về số lượng và chất lượng, có năng lực, uy tín cao và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ còn chủ động triển khai, nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên

tiết, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Thường xuyên duy trì việc tham mưu biên tập và phát hành bản tin Thông tin cao và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ còn chủ động triển khai, nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên

tiết, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Thường xuyên duy trì việc tham mưu biên tập và phát hành bản tin Thông tin cao và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ còn chủ động triển khai, nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên

ĐÀO QUỲN



Tuyến đường ĐH.76 đoạn qua địa bàn xã An Thái (Quỳnh Phụ) được đầu tư nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.